

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đình Đăng Luận Kiêm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sáng ngày 3/8, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái. Dự Lễ công bố có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thuyên - Giám đốc Sở Nội vụ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo Quyết định số 1632 - QĐ/UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh, đồng chí Đình Đăng Luận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được điều động, bổ nhiệm kiêm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kể từ ngày 1/8/2020. Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy khẳng định đây là một vinh dự cũng là trọng trách lớn mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho đồng chí, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh xác định không điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng, là trụ đỡ trong phát triển kinh tế của tỉnh, phấn đấu mức tăng trưởng của ngành nông nghiệp trên 6,5%/năm. Đồng chí tin tưởng, với kinh nghiệm của người cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ ngành nông nghiệp và qua nhiều cương vị công tác quan trọng từ tỉnh đến cơ sở, tân



Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đình Đăng Luận.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển của ngành nông nghiệp. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đình Đăng Luận cảm ơn các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới và hứa sẽ tận tâm, tận lực, làm việc hết sức mình, đi sâu đi sát cơ sở, nắm chắc pháp luật, bám sát chính sách, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, các đề án, chỉ tiêu kế hoạch của ngành nông nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

VĂN THÔNG

Chỉ thị... (Tiếp theo trang 1)

Trong Chỉ thị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy và tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng kết quả hoạt động của Hội, những đóng góp tích cực của phụ nữ trong nhiệm kỳ qua; nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới ở mỗi cấp hội cần bám sát các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các địa phương, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo công tác nhân sự đại hội phụ nữ cùng cấp bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nhân sự ứng cử cơ quan lãnh đạo hội các cấp bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đủ phẩm chất, năng lực, có uy tín, kinh nghiệm; có số lượng, cơ cấu hợp lý, thể hiện tính liên hiệp, tính đại diện; có sự kế thừa và phát triển. Quan tâm bố trí tỷ lệ hợp lý cán bộ

trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng, Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên trực tiếp trong dự kiến nhân sự giới thiệu vào các chức danh chủ chốt của tổ chức Hội; phân công cấp ủy viên có uy tín, đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm trực tiếp phụ trách công tác Hội, ứng cử tham gia lãnh đạo tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ đồng cấp.

Thời gian tiến hành Đại hội từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh được tiến hành trong năm 2021, cấp cơ sở từ quý I, hoàn thành trong quý II; cấp huyện hoàn thành trong quý III; cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV/2021. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tổ chức vào tháng 3/2022. Chỉ thị Ban Bí thư yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền về Đại hội; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

B.T

Điều chỉnh... (Tiếp theo trang 1)

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), việc cấm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện hồ Thác Bà triển khai tại 20 xã của huyện Yên Bình và 10 xã của huyện Lục Yên, bao quanh hồ chứa với 1.200 mốc đường biên trên cao trình 59,65 mét đến cao trình 62 mét. Hiện nay, hiện trạng hồ chứa thủy điện Thác Bà có nhiều thay đổi, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị điều chỉnh hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa và UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh mốc giới đối với những khu vực, vị trí tại cốt 59,65 mét. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở TN&MT thông qua dự thảo Quy chế quản lý vùng hồ Thác Bà để Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban hành thay thế Quy chế số 10 ban hành năm 2008 nay không còn phù hợp. Lãnh đạo các sở, ngành liên quan và huyện Yên Bình cũng giải trình làm rõ một số nội dung mà dự thảo quy chế nêu, trong đó liên quan chủ yếu đến các quy định của pháp luật, về quản lý nguồn nước, nuôi trồng thủy sản, xác định địa giới hành chính, quản lý di tích, di sản; sự khác biệt giữa quy chế cũ và quy chế mới, những tác động của quy chế sau khi được

ban hành sẽ ảnh hưởng như thế nào tới các dự án và các hoạt động khác trong vùng hồ Thác Bà. Việc cho thuê đất, giao đất, sử dụng đất, mặt nước trong vùng hồ, các quy định về cao trình, cốt mặt nước, bảo vệ danh thắng quốc gia hồ Thác Bà. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh đây là việc làm cấp bách, cần đánh giá và thực hiện tổng thể và thống nhất điều chỉnh một lần. Ngoài ra, cần tiếp cận theo Luật Tài nguyên nước và liên quan đến cao trình, cao độ, luồng lạch và sử dụng tài nguyên nước phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội vùng hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái. Đồng chí yêu cầu thống nhất điều chỉnh lại một số mốc giới theo cao trình 59,65 mét và căn cứ theo các quy định của Chính phủ, rà soát lại thực trạng sử dụng đất, mặt nước tại một số vị trí nằm trong và ngoài hồ, công tác quản lý danh thắng... Giao Sở TN&MT, huyện Lục Yên, Yên Bình và Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà phối hợp với các Sở Xây dựng, Công thương, Giao thông - Vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện đo đạc thống kê hiện trạng để đến ngày 15/8 trình UBND xem xét quyết định ban hành Quy chế quản lý vùng hồ Thác Bà.

QUANG THIỀU

Thủ tướng... (Tiếp theo trang 1)

Thông báo nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2020, đất nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức do chịu ảnh hưởng của tình hình an ninh, chính trị, kinh tế trong khu vực và thế giới, tình hình thiên tai, thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đã khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm mạnh, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các ngành, các cấp, sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, thực hiện mục tiêu kép - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống của nhân dân. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, nhiều hình ảnh đẹp có sức lan tỏa lớn trong xã hội. Công tác khen thưởng được thực hiện chủ động, tích cực bảo đảm kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, sáng tạo, gắn liền với công tác giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã bám sát phong trào chung, chỉ đạo kịp thời các công việc liên quan.

Trong những tháng cuối năm 2020, các phong trào thi đua cần có chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, bám sát các nhiệm vụ này để lập thành tích thiết thực chào mừng 75 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, công khai, minh bạch. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt chất lượng hiệu quả. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát để khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

B.T

VĂN YÊN:

Thêm 297 hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia

Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao công trình xây dựng đường điện 35kV và trạm biến áp 35kV thôn 8, 8A và thôn 11 xã Phong Dự Thượng, huyện Văn Yên cho Công ty Điện lực Yên Bái quản lý. Công trình trên nằm trong Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020. Quy mô đầu tư gồm 4,3 km đường dây 35kV, 3 trạm biến áp có công suất 75kVA; 5,6 km đường dây hạ áp và lắp đặt 297 công tơ điện tử 1 pha đo xa để cung cấp điện cho các hộ dân. Mỗi hộ dân được cấp dây dẫn điện từ cột điện về nhà tối đa là 120 mét, được trang bị 1 bảng điện, 5 mét dây và 1 bóng đèn compac 220V-40W. Dự án có tổng mức đầu tư là 8,95 tỷ đồng. Công trình đưa vào sử dụng giúp 297 hộ dân trong xã Phong Dự Thượng được sử dụng điện lưới quốc gia. Đây cũng là công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Được biết, toàn tỉnh hiện có 173/173 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia, đạt 100%; số hộ có điện sử dụng điện lưới là 162.718/167.460 hộ, đạt 97,17%.

B.T

Mưa lớn gây thiệt hại tại Trạm Tấu

Theo UBND huyện Trạm Tấu, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2 nên từ ngày 2/8 đến sáng ngày 3/8, trên địa bàn huyện có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Mưa lớn khiến cho mực nước tại một số suối lên cao và gây sạt lở đất tại một số nơi. Mưa lũ cũng làm tuyến đường đi xã Tà Xi Láng sạt 4 điểm với khối lượng khoảng 350 m³ đất đá (cách trụ sở UBND xã khoảng 1 km); đường lên UBND xã Pá Hu bị sạt ước khoảng 20m³, ô tô không đi được; đường Phình Hồ - Làng Nhì sạt 1 điểm tại Km 8, ước khối lượng 300m³, ô tô, xe máy không đi lại được. Ngoài ra, tại xã Túc Đán, sét đánh đã làm chết 6 con trâu tại thôn Tống Ngoài và Háng Tấu. Trước tình hình đó, huyện đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương đi dời người và tài sản 1 ngôi nhà tại thôn Suối Giao, xã Xà Hồ về nơi an toàn.

HÙNG CƯỜNG